

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาขอเสนอสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามลำดับ ดังนี้

1. สรุปผลการศึกษา
2. อภิปรายผลการศึกษา
3. ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้

1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.59$; S.D.=0.21) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการและด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามขนาดหมู่บ้าน พบว่า ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามขนาดหมู่บ้าน โดยเมื่อพิจารณาจากการแปรผล พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีขนาดต่างกันมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด คือ ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมในการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเสนอปัญหาและความต้องการ ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานพัฒนาต่างๆให้ครบถ้วนและควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ

อภิปรายผล

จากผลการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้

1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อดูจากคะแนนเฉลี่ย พบว่า ได้คะแนน 3.59 ซึ่งสูงกว่าด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.57 ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ได้ค่าเฉลี่ย 3.76 และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ได้ค่าเฉลี่ย 3.51 ผลการศึกษายังพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล จะเห็นได้ว่าได้ค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านค่อนข้างต่ำ ผลเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนมีความเข้าใจถึงหลักการบริหารจัดการท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาท้องถิ่นนั้นยังไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการ ทั้งนี้ทาง อบต. อาจยังขาดการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าใจกระบวนการในการจัดทำแผนค่อนข้างน้อย หรือการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงมากนัก

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามขนาดหมู่บ้าน

ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามขนาดหมู่บ้าน พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีขนาดต่างกันมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์แตกต่างกันอยู่ 3 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการและด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และไม่แตกต่างอยู่ 1 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในแต่ละด้านนั้น ส่วนใหญ่ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการและด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ส่วนแล้วแต่เป็นการที่ประชาชนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีลักษณะเป็นปัจเจกบุคคล เป็นความต้องการของแต่ละบุคคลที่มีความคาดหวังและศรัทธาในการที่จะเข้าร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในแต่ละด้านดังกล่าวมีความแตกต่างกัน ส่วนในด้านที่ไม่แตกต่างกัน คือด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์นั้น การดำเนินงานส่วนใหญ่จะเป็นบทบาทของทางองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งประชาชนต่างจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย พบว่า โดยรวมแล้วประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีขนาดต่างกันมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับมากเช่นกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในแต่ละหมู่บ้านได้เข้าร่วมในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้นได้อย่างทั่วถึง ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรเทพ คันทะพรหม (2550 : 79-82) ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตามสถานภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วม ทั้ง เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ชุมชนที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน

3. ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

กู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด คือ

ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมในการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเสนอปัญหาและความต้องการ ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการตรวจงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ควรมีการจัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินงานพัฒนาต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

ในการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาได้ข้อมูลข้อเสนอแนะบางประการ อันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ควรมีการส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้าใจใน กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้น ควรมีการแต่งตั้งให้มี หน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมอยู่เสมอ ควรมีการแต่งตั้ง / รับเชิญให้เป็นผู้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ของ อบต. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ควรมีการแต่งตั้ง / รับเชิญให้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเกี่ยวกับ แผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ของ อบต. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนในการด้านการส่งเสริมอาชีพ เช่น วัตถุประสงค์ งบประมาณ ที่ใช้ในการ ประกอบอาชีพ

ควรมีการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในการตรวจสอบงานจ้าง ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล เช่น การก่อสร้างต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน ควรมีการส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมใน การประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเรื่องของการให้บริการ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานในการจัดงาน กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. เข้าร่วมประชุมสภาเมื่อทางคณะผู้บริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในคราวต่อไป

ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด